
 
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป ๒๕60 
วันที่  1 สิงหาคม  ๒๕60   เวลา  1๓.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายกําจัด  ผลศิร ิ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
5.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
6.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
7.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
8. นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙  อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
10.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
13.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
14.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
15.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
16.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
17.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
18.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
19.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
20.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
21.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
22.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 

ผูไมมาประชุม 
1.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
      (ลากิจ) 
2.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง  
      (ลากิจ) 
3.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
      (ลากิจ) 
4.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
5.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
6.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  
          

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นายตวงสิทธิ ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
11.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
13.นางสุปราณี        ไวมงคณุ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
14.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง  
15.นางสาวราตรี  คุมญาต ิ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
18.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
19.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
20.นายประพันธ  ภูมวิารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
21.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
22.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
23.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
24.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเที่ยวฯ 

25.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
26.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
27.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงนิ 
28.นางศศินา  จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
29.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
30.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 

31.นางณิชาพร... 
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31.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 

๓2.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

33.นางสาวญาณิศชา มหาเขต   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
34.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
35.นายกฤษฎา  บุญญนรังษ ี  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
36.นางสาวธนาภรณ พุทธยานนท  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
37.นางสาวเสาวนีย สมภาวะ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
38.นางญนันทพร วงษเนิน   นักศึกษาฝกงาน 
39.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
40.นางสาวอิงครัตน พุมมณ ี   นักประชาสัมพันธปฏิบัติงาน 
41.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

42.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
43.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
44.นางสาวอุไรรัตน นิคมเขตต  ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
45.นางสาวอุบลวรรณ กาญจนแสงทอง  ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
46.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
47.นางสาวสุดารัตน เจริญรื่น   ผูชวยบุคลากร 
48.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
49.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
50.นางสาวฐานิตตา มณีดวง   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
51.นางสาววิไลลักษณ เชยวงค   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
52.นายบัลลังก  เสอืงามเอ่ียม  ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 
53.นางสาววรรัตน สํานักบานโคก  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
54.นางสาวเอมอัชนา แสงคาํ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
55.นางสาวน้ําฝน มิตรสรภาพ  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
56.นายธนานันต  แกวด ี   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
57.นางเพชรมณ ี จรุงวงศเสถียร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
58.นางสาวอมรรัตน จันทศร   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
59.นางสาวนฤมล ชัยเขต   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
60.นางนภัทร  สมวงษอินทร  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
61.นางสาวอรจิรา สรอยสม   ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
62.นายพิรชัช  ผาอินทร  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
63.นางสาวสรชา เหมวงศ   ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
64.นางสาวฉัตรชนก มหาประทุม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา… 
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เริ่มประชุมเวลา  13.10  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เมื่ อท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ      
เลขานุการสภาฯ  องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ 
  และขอ ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗                      

และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและ   
อยู ในหองประชุม  จํานวน.....17...... คน ครบองคประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสูบัลลังก 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน  
  กระผมรูสึกเปนเกียรติ และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ที่ไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการ  
   บริหารสวนจังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                     

ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด ดังนั้นเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง   จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ               
สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕60  ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมใน           
ครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา 
และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว 
กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2              
ประจําป ๒๕60  ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรื่องแรก แบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2560 
ประธานสภาฯ  ตัวยอคือ LPA นะครับ ในหมวดที่ 6 การดําเนินงานกิจการของสภาทองถ่ิน ในหัวขอ 6.2.7 

คว ามรั บผิ ดชอบของสมาชิ กสภาท องถิ่ น ในการ เข าป ระชุ มสภาฯ  ส มัยสามัญ                        
โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินมาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ทุกสมัยและทุกครั้ง ใหครบตามจํานวน      
ถามาไดครบ การประเมิน LPA ก็จะได 5 คะแนนนะครับ แตในหลักปฏิบัติของเราใน              
ทุกครั้งที่ผานมา เราไมเคยไดแมแตคะแนนเดียวครับ ได 0 คะแนนทุกครั้ง วันนี้ก็หยิบเรื่องนี้
มาพูดเพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไดใหความสําคัญบางนะครับ เพราะการประเมิน 
LPA เราไมเคยไดคะแนนจากการประชุมสภาฯเลยนะครับ ในอนาคตขางหนาก็อยาก                      
ขอความรวมมือทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานนะครับวาถาครั้งไหนครบ เราก็จะได                
5 คะแนนนะครับ เรื่องที่สองพระราชบัญญัติเก่ียวกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                  
พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552  หมวดที่ 2  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สิ้นสุดลงเมื่อ 1.ถึงคราวหมดอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 2.ตาย 3.ลาออก 
โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 4.การขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
3  ครั้งติดตอกัน  โดยไมมีเหตุผลอันควร ผมเองก็เอาเรื่องนี้มาพูดเพ่ือแจงใหทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ทราบวาผมอยากใหการประชุมสภาฯของเรานั้น ไดมีคะแนนบาง ก็เปนเรื่อง              
แจงใหทานทราบ  นะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
๒.๑ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๐  
       เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๒.๒ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๐   
       เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๐  

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชมุสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗          
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวขึ้นอยางนอยสองฉบับเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล  
กรรมการ/เลขานุการ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อําเภอเมืองระยอง  
คกก.ตรวจรายงานฯ   ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ       
ครั้งที่ 5/2560 เมื ่อว ันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕60  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุม      
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพื่อรับรองตามขอ ๓๓       
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

ขอ ๑   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ      
นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางสาวอุมา  วิภูษณะ  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  

ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จํานวน 2 ครั้ง  
ดังนี้ 

- วันที่ 30 มิถุนายน ๒560  มีจํานวน 35 หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 27 คน  ไมมาประชุมจํานวน 1 คน  มีการประชุมทั้งสิ้น
จํานวน 10 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ไดเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที ่10... 
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        ระเบียบวาระที ่10 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 

1. นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร สอบถามเรื่อง การจัดงานวันสุนทรภู เราจะมีวิธีการ
อยางไรในการจัดงานวันสุนทรภูในทุกปใหสมเกียรติกับบุคคลสําคัญของโลก ถาเราจัดไดอยาง
ยิ่งใหญจะสงผลถึงภาพลักษณ และสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดระยองดวย      

2. นายเดชา บุญธรรม สอบถามเรื่อง การกอสรางถนนผิดซอยผิดสายขอทําถนน  
สาย 11 ไมไดทําซอย 11 แตที่ทําคือซอย 10 ปายที่เขียนโครงการถนนสาย 11 แตไปปกไว
ที่ซอย 10 ขอใหกองชางไปตรวจสอบ  

       โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.20 น.   

   - วันที่ 7 กรกฎาคม ๒560  มีจํานวน 20 หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 17 คน ไมมาประชุมจํานวน 7 คน ลาประชุมจํานวน ๔ คน  
มีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 6 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ไดเสนอ 

     ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี ้
    1. นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ  แจงในที่ประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก      
ไฟบริเวณเกาะกลางถนน ในเขตพื้นที่ อําเภอแกลงไฟดับคอนขางเยอะ ขอใหกองชาง
ดําเนินการซอมแซม และเรื่องสุดทายบริเวณสี่แยกวังหินไมมีสัญญาณไฟจราจร   
   2. นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สอบถามเรื่อง การกอสรางอาคารที่ไดงบประมาณ
ของ อบจ. และไดหมดสัญญาไปแลว ในเรื่องของการดําเนินงานการติดตามจะมีวิธีการ
อยางไรท่ีจะไปเรงรัดการทํางานของผูรับจาง 

        โดยเลิกประชุมเวลา  1๕.40 น.       

   ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองคราวตอไป   

      จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งไดแจกใหทุกทาน อานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถ าไม มี  ขอให เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู ใน ท่ีประชุม                   

วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชมุ       เปนอันวา ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบร ิหาร                 
สวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

    รับรอง           จํานวน .......17.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........2.......คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม๒๕๖๐  ซึ่งไดแจกใหทุกทาน

อานลวงหนาแลว 
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถ าไม มี  ขอให เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู ใน ท่ีประชุม                           

วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......21........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจําป ๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม ๒๕๖๐     
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจําป ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๐     
โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชมุ       เปนอันวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจําป ๒๕60  เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม ๒๕๖๐   

    รับรอง           จํานวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........2.......คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน          

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ในระเบียบวาระที่ 3 นี้จะมีใบแทรกเอกสารเพ่ิมเติม เชิญเจาหนาที่แจกเอกสารใหกับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาในระเบียบวาระนี้ดวย  

ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
 

 
นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตต ิ

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตร ีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังนี้  
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ

-  คาใชสอย      รายการที่ 1 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
-  ประเภท คาครุภัณฑอื่น     รายการที่ 1 

 โอนเพ่ิม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน   รายการท่ี 1 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ

- ประเภท คาใชสอย     รายการที่ 23 
  จึงขอเสนอญัตต ิขออน ุม ัต ิโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ         
พ.ศ. 2560 ดังกลาวนี้มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัต ิ 
เนื่องจากวาเรามีระยะเวลาในการทําญัตติคอนขางจะกระชั้นชิด ทําใหเกิดขอผิดพลาด          
ทางฝายบริหารก็ตองขออภัยทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯไว ณ ที่นี้ดวยนะครับ      
ในใบแทรกที่ไดแจกไปตอนตนวาระนะครับ ก็จะเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ ไดดูในสวนของ       
ใบที่แทรกนะครับ รายการท่ี 1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองแผนและงบประมาณ     
ขอความเดิมตั้งไว  44,010,891 บาท เนื่องจากการรวมตัวเลขมีขอผิดพลาดนะครับ             
ในขอเท็จจริงโอนเพ่ิมครั้งกอนอยูท่ี 41,125,100 บาท โอนครั้งนี้อีก 5,600,000 บาทนะครับ 
คงเหลืองบประมาณตั้งจายทั้งสิ้น 36,505,669 บาท และในรายการที่ 23 ขอความเดิม 
 
 
 

เปนคาบํารุง... 
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เปนคาบํารุ งและซอมแซม สํานักปลัดฯ ตั้ ง 2,347,500 บาท โอนเ พ่ิมครั้ งกอน 
1,000,000 บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ 100,000 บาท รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น 2,447,500 
บาท ตองเปน 3,447,500 บาทนะครับ มันตกไป 1,000,000 บาทนะครับ รวมตัวเลขผิด
นะครับ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯไดพิจารณาอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร   เรียน ทานประธานสภาฯ ที่ เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ                    
  กระผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 8          

อําเภอเมืองระยอง  ผมรบกวนสอบถามทานประธานสภาฯ ไปยังฝายบริหารในรายการท่ี 1 
ในโครงการจัดซื ้อที ่ด ิน ตําบลหวยยาง อําเภอแกลง เราจัดซื ้อเพื่อวัตถุประสงคอะไร             
หรือจะดําเนินการอะไรบางครับ ขอรายละเอียดดวยครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรื่องเดิมนะครับ เรื่องศูนยขนถายขยะที่ตําบลหวยยาง อําเภอแกลง เดิมเราซื้อที่ไวแลว
ปรากฏวามีปญหาเรื่องบอบําบัดน้ําเสียมี พ้ืนท่ีนอยไป  ตอนนี้ขยะในอําเภอแกลงม ี              
ประมาณ 100 ตัน วันนี้อยูประมาณ 50-60 ตัน เรามีแผนจะไปรับที่ เขตรอยตอ              
จังหวัดจันทบุรีดวย เราก็ตองเตรียมสถานที่ใหพรอม โดยเฉพาะตอนนี้เรื่องบอบําบัดน้ําเสีย 
เราใชพื้นที่เยอะ เราบําบัดแบบธรรมชาติ เราก็มีโครงการวาสุดทายเราจะเอาไปใช                 
หมายถึงวาเอาไปใชใหชาวบานเอาไปทําปุยก็ตองเตรียมพ้ืนที่ใหพรอม ซึ่งกระบวนการใน           
การซื้อที่ดินนั้น  เราทําไปหมดแลว ทําประชาคม ทําประชาพิจารณ ขออนุมัติผูวาฯ                  
ทําตามระเบียบขั้นตอนทุกอยางแลว แตเวลาซื้อที่ดิน ถาซื้อไมครบ ก็ตองไปซื้อเพ่ิมเติมที่หลัง 
ก็จะตองเริ่มกระบวนการใหม ท้ังหมดอีกรอบ ตอนนี้ เราตองตัดสินใจซื้อวาแคไหนถึง                   
จะเพียงพอ เราก็จะซื้อทีเดียวเลย ราคาท่ีดินเวลานี้ท่ีเราไดอยูไมแพง ถาไปซื้อในวันขางหนา
ตองแพงแนๆ  คราวที่แลวเราก็ขอไปแลว แตวามันไมพอ เราก็ขอเพ่ิมอีก ทุกวันนี้เราขนขยะ
มาศูนยใหญ ในอนาคตเราอาจจะมีการคัดแยกขยะที่นั่นเลย ไมขนมา เพราะขนมาจะ                
มีคาใชจายทางโลจิสติกส ทําใหตนทุนแพง ในอนาคตเราอาจจะตองแยกขยะเอาเฉพาะที่มีคา 
เอาเฉพาะขยะที่สามารถนํามาเปนเชื้อเพลิง RDF กลับมา ผมเรียนวาเรื่องขยะเวลานี้เปนเรื่อง
สําคัญนะครับ เมื่อวานผมกับรองนายกฯ ก็เพ่ิงไปใหความเห็นท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา    
คณะที่ 1 คณะนี้มีทานประธานมีชัย  ฤชุพันธุ   เปนประธาน เขาก็เชิญทองถ่ินที่ทําเก่ียวกับ
การบริหารจัดการขยะ ไปใหความเห็นวากําลังจะออกกฎหมายรักษาความสะอาด               
มันมีกฎหมายบางอยางซับซอนหลายฉบับ และก็มีปญหาในเรื่องของการใชงบประมาณ
จํานวนมากในการกําจัดขยะ ก็ขอความเห็นทาง อบจ.ระยอง ในฐานะผูดําเนินการโครงการ 
รับซื้อไฟฟาจากขยะชุมชน (Quick  Win)  จากทั้งหมด 8 แหง ดูจากโครงการทั้ง 7 แหง               
โครงการยังไมมีความคืบหนา มีของเรานี่แหละครับที่ยังคงเดินหนา เนื่องจากเราไมมีถอย              
นะครับ เพราะถือวาเปนโครงการที่มีความจําเปน ถึงแมจะมีการคัดคาน มีความไมเขาใจ  

 
เราก็ตอง... 
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เราก็ตองทําหนาที่ชี้แจง ถาเราไมทําสุดทายขยะจะกองเปนลานตัน แลวก็จะทําไมได ผมเรียน
วานี่คือการเตรียมความพรอมในเรื่องของการจัดการขยะใหบานเมืองสะอาด ในการวาง
แผนการดําเนินการตองมีความสมบูรณพอสมควร แตโชคดีท่ีระยองของเราก็ยังเดินหนาได                
ถามีการเตรียมแผนท่ีดี เราก็สามารถเปนตัวอยางได โดยเฉพาะเรื่องการท่ีมีโรงไฟฟาและ                
การทํา RDF พรุ งนี้ ผมก็จะไปดูการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่บริษัท ที พีไอ โพลีน                    
เพาเวอร จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปนโรงกําจัดที่ใหญที่สุดในประเทศนะครับ เขาสามารถรับขยะ           
ไดวันหนึ่ง  2,000 ตัน เอาไปทําไฟฟา ถาทานสมาชิกสภาฯ ทานใดสนใจอยากจะไปก็                
รวมคณะกับเราได เปนการไปดูที่เขาเชิญนะครับ ปกติเราเคยขอเขาดูเขาไมใหดูแตคราวนี ้              
เขาเชิญเราไปดูเองเลย ก็เปนโอกาสท่ีดีนะครับ จะไดเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการขยะ
ครบวงจรจังหวัดระยอง ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐     

    อนุมัติ       จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .......2.......คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน      

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ในระเบียบวาระที่ 4 นี้จะมีใบแทรกเอกสารเพ่ิมเติม เชิญเจาหนาที่แจกเอกสารใหกับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาในระเบียบวาระนี้ดวย  

ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตต ิ

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ด วยองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดระยอง  ม ีความจําเป นต องขออน ุม ัต ิโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ
- ประเภท คาใชสอย    รายการที่ 1 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑ   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการที่ 3 
จํานวนโครงการโอนลด ทั้งหมด 4 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 43,091,900.-บาท 

(สี่สิบสามลานเกาหมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน) เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ทั้งหมด    
45  โครงการ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  43,091,900.- บาท  (สี่สิบสามลานเกาหมื่นหนึ่งพัน-      
เการอยบาทถวน)  ดังนี ้   

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป... 
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งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน              รายการที่ 20 ถึงรายการที่ 34 
- ประเภท คาครุภัณฑงานบานงานครัว    รายการที่ 2 ถึงรายการที่ 5 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   รายการที่ 6 ถึงรายการที่ 14 
- ประเภท คาครุภัณฑกีฬา      รายการที่ 1,2 
แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร     รายการที่ 1,2,3 
แผนงานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ  รายการท่ี 1 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการที่ 11 
แผนงานการศึกษา 
งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการที่ 1 

- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการท่ี 1 
งานระดับมัธยมศกึษา 
งบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  รายการที่ 12 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง     รายการที่ 2,3,4,5 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
- คาสาธารณูปการ    รายการที่ 1 

 

 

 

งานกําจัดขยะ... 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑอ่ืน   รายการที่ 1 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 
งบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการที่ 3 

จ ึงขอเสนอญัตต ิขออน ุม ัต ิโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ         
พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัต ิ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

เปนชวงปลายปงบประมาณนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังรวบรวมเงินป 2560 ทั้งหมดวา
หนวยงานไหน โครงการไหน เงินเหลือตรงไหน แลวความจําเปนที่หนวยงานจะตองใช 
ตองซื ้อมีอะไรบาง ใหดําเนินการรวบรวมเพื ่อปดงบประมาณป 2560 ใหเหลือเปน              
เงินตกนอยที่สุด ผมเรียนวาเรายังตองมีประชุมทั้งงบประมาณ ทั้งตั้งจายเปนรายการใหม                
ก็คืองบประมาณป 2560 นี ่แหละครับที ่โอนรวมๆ แลวก็ตั ้งจายเปนรายการใหม                
โดยดูระเบียบวางบที่ทํามีตองมีอยู ในแผนป 2560 เพราะฉะนั ้นถาไมมีในป 2560               
ก็ทําไมไดผิดระเบียบ เรามีงบประมาณเพิ่มเติมแน ณ วันนี ้งบประมาณที ่เราตั ้งไวใน             
ป 2560 คือ 1,900,000,000 บาท เราไดครบแลว และมีเงินที่จะเขามาอีกประมาณ 
2 เดือน คือเด ือนสิงหาคมกับเด ือนกันยายน เราก็นาจะมีเ งินเพิ ่ม เติมในป 2560                  
อีกประมาณ 100 กวาลานบาท ซึ่งเราก็ตองทํางบประมาณเพิ่มเติมแนนอน แตคงจะ             
เปนภาพรวม นั่นคือถนนถายโอนที่เดือดรอน ที่มีเรื่องรองเรียนมาเยอะๆ ในถนนท่ีเสียหาย 
และสุดทายเราก็ตองไปทํางบประมาณป 2561 ในวาระที่ 1-3 นี่คือแผนของงบประมาณ
ที่เราตองทํารวมกันระหวางฝายบริหารและสภาฯ เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ก็จะมีรายละเอียด
เยอะมาก ซื้อโตะ ตู เตียง แมกระทั่งหมอตมน้ํา ทีวี อะไรตางๆ ที่ยังตองใช สํารวจมาแลว
ว าอะไรตองใช เ ราก็ให เราก็รวบรวมทั ้งหมดเ พื่อให สภาฯ เห็นชอบในการตั ้งจ าย              
เปนรายการใหม ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

 

 
ส.อบจ.เสรี... 
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ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร  เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ         
          กระผมนายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                          
                เขตเลือกตั้งที่ 8  อําเภอเมืองระยอง  ในวาระนี้จะเก่ียวกับเรื่องครุภัณฑเปนหลักนะครับ  

ผมก็เห ็นด วยนะครับ ว า ในการที ่เ ราร ับผ ิดชอบงานเยอะ สําน ักงานเราใหญและ                      
ก็มีหนวยงานที่ตองดูแลอยูหลายหนวยงาน การซื้อครุภัณฑเปนสิ่งจําเปน เพราะเปนเครื่องไม
เครื่องมือใหกับพ่ีนองราชการในการทํางาน ในวาระนี้ผมขออนุญาตตั้งประเด็นเกี่ยวกับ           
การซื ้อคอมพ ิว เตอร  ถ าด ูในรายละเอ ียดทั ้งหมด ถ าซื ้อคอมพ ิว เตอร อย า งเด ียว               
ก็นาจะ 100 เครื ่อง แลวก็มีเครื ่องพิมพ อะไรตางๆ อีกพอสมควร ที่ผมขึ ้นอภิปราย              
ผมอยากชี้นําใหทานประธานสภาฯ ไปยังฝายบริหารและผูท่ีเก่ียวของเห็นวาอุปกรณพวกนี้
เปนอุปกรณที่เสื่อมเร็ว ตองดูแลคอนขางเยอะ และมีจํานวนมาก ทําใหเราตองพยายาม    
ซื้อของที ่มีคุณลักษณะคอนขางดี ไมใชซื ้อสงๆ ในราคาถูกๆ พอวันหลังใชงานไปก็จะ                
มีปญหาก็ขอฝากทานประธานสภาฯ ไปยังฝ ายบริหารวาถาเปนไปได การคัดเลือก
คุณลักษณะตางๆ ก็ควรทําใหออกมาดูที ่ดีส ุด เพื่อการใชงานในระยะยาวก็ขอฝากไว                
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .......2.......คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง          
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ   

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตต ิ

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ด ว ยองค ก า รบร ิห าร ส ว นจ ังห ว ัด ร ะยอ ง  ม ีค ว าม จํ า เ ป น ต อ ง ขออน ุม ัติ                         
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี ้ 

 แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศกึษา 
งบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง    รายการที่ 6 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังกลาวนี้  มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูในที่ประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......21.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุมัติ       จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .......1.......คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง   อื่นๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล ครับ 
 

ส.อบจ.กิตติกร… 
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ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติกร  มานะอนันตกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอปลวกแดง  กระผมจะขอรายงานสถานการณ      
ปริมาณน้ําฝน เนื่องจากในปนี ้ มีฝนตกคอนขางหนักมากในเขตพื้นที่ที ่กระผมดูแลอยู  
ทําใหเกิดการชํารุดเสียหายของสะพานอยู 3 จุด  ซึ่งก็สอดคลองกับประชาคมที่ผานมา     
ทางประชาชนหรือทาง อบต. ก็ไดเสนอเขามาในแผนเพิ่มเติม กระผมขอกราบเรียน         
ผานไปยังทานประธานสภาฯ ใหชวยพิจารณาเปนกรณีพิเศษ กระผมทราบดีวาในเขตบางพ้ืนท่ี   
ก็คอนขางจะเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการของ อบจ. ซึ่งบางพ้ืนที่ก็ไมไดจัดอยูในสวนของ
ชวงการถายโอน ก็อาจจะเปนการดูแลของหนวยงานองคกรอ่ืน แตทั้งนี้  ชาวบานใน      
จังหวัดระยองก็ไมอาจจะไปพึ่งหนวยงานอื่นๆ กระผมก็หวังเปนอยางยิ่ง วาทาง อบจ.จะรับไว     
ในการพิจารณาครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ             

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง      

ในสวนของเรื่องอุทกภัย กระผมขอเรียนแจงเพื่อทราบวา กรณีเราอยู ในพ้ืนที่ไดรับ         
ความเดือดรอน ขอใหท านมีขอมูลที่ค รบสมบู รณมาแจ ง ใหทาง อบจ .  ไดทราบ                
เพื่อความรวดเร็ว ซึ่ งอันดับแรกที่ตองรูกอนคือ เสนสายทางที่ ไดรับความเสียหาย              
สะพานชํารุด เปนเสนสายถนนของใคร กรณีถาเปนถนนของทางหลวงชนบท อบต. อบจ. 
หรือเทศบาล ขอมูลนี้สําคัญมาก เพราะถาเปนถนนทางหลวงชนบท ทานตองไปติดตอที่    
ทางหลวงชนบทโดยตรง เราไมสามารถไปดําเนินการในสายทางของเขาได แตถาเปนสายทาง
ของ อบจ. ทางเราสามารถดําเนินการไดเลยเต็มที่ แตถาเปนสวนของทองถิ่นอ่ืนในทองถิ่นนั้น
จะตองนําเรื่องมาขอความอนุเคราะหจากเราใหเราไดเขาไปชวยเหลือดําเนินการปรับปรุง
ซอมแซมให ถาเปนถนนของ อบจ. ทางกองชางจะดําเนินการออกสํารวจความเสียหาย               
และวางแผนการออกแบบ ซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินการ รวมถึงการประสานงาน                   
ที่รอบคอบชัดเจน และถาเปนงานในหนาที่รับผิดชอบ ทางฝายชางเองก็จะตองมีการสํารวจ 
ประมวลผล เมื่อวางแผนออกแบบเรียบรอย ก็มาขอรับเงินจัดสรรในการปรับปรุงซอมแซมวา
ตองใชงบจํานวนเทาไหร โดยจะนําเรื่องมาเขาสภาฯ ประชุมหารือ พิจารณาตอไป กระผมขอ
เรียนแจงวาทุกอยาง ไมไดดําเนินการโดยงาย แตที่งายคือ ขอมูล รายละเอียดตางๆ               
ที่ทานไดรับทราบมานั้น ขอใหมาแจงใหกับทางเรา เพื่อที่เราจะไดดําเนินการทํางานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพที่สุด กระผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่ไดเปนปากเปนเสียง
แทนพ่ีนองประชาชน แตวาทานก็ตองอธิบายใหกับประชาชนไดรับทราบ เหมือนที่กระผมได
อธิบายวาขั้นตอนความเปนมาเปนอยางไร เพราะฉะนั้น กระผมขอเรียนแจงผานทาน
ประธานสภาฯ ไปยัง ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดวยวาระบบขั้นตอนตางๆ เรามี               
ความพรอมถาอยูในอํานาจหนาที่ที่เราดูแล เราสามารถดําเนินการไดเลย ขอบคณุมากครับ 

 

 
นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ กระผมตองขอขอบคุณ ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล เพราะนี้คอืบทบาทหนาที ่

ประธานสภาฯ ที่ทานไดรับเลือกมา ตอนนี้ขึ้นอยูกับการประสานงาน ถาประสานแลวไดความอยางไร          
ก็เปนอีกเรื่องที่เราจะตองนํามาเขาประชุมพูดคุยกันอีกครั้ง 

 มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ถาไมมี กระผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลาเขารวมประชุม

เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถิ่น ตลอดจนกระทั่งใหความรวมมือรวมใจ ในการดําเนิน
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชน     
และทองถิ่นของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง              
ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ       

เลิกประชมุ  ๑4.00 น. 
 

 

    
(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 

      (นางธีระนันท คําทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

                                                (ลงชื่อ)                ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 
 


